

Source : **มติชนสุดสัปดาห์**Date : **๖-7 ธ.ค. 25๕๑**Page : **44**

No :

**51551604****อาหารสมอง**

วีรกร ศรีเศศ

44

คิดมาเป็น “คนผิวเผือก” ก็นับว่าโชคไม่ดี เพราะแตกต่างจากคนอื่นมากอยู่แล้ว แตกเกิดในทวีปแอฟริกาที่แสนยากจน และสุดท้ายคือถูกไล่ฆ่าอีกเพื่อเอาชิ้นส่วนของร่างกายไปเป็นเครื่องรางหรือใช้ประกอบพิธีไสยศาสตร์ให้ผู้คนรำรวย

ชาวเงิงบาย หนึ่งในที่อ่านแล้วสะเทือนใจก็คือ “คนผิวเผือก” ไม่ต่ำกว่า 26 คนถูกฆ่าอย่างทารุณใน Tanzania เพื่อเอาอวัยวะ กระดูก และผม ไปเป็นเครื่องราง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเป็นการกระทำของคนเมื่อหลายศตวรรษก่อนยังพอเชื่อแต่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เราเรียกคนมีผิวขาวผิดปกติว่า “คนผิวเผือก” หรือ albino ในภาษาอังกฤษ (มาจากคำในภาษาละติน albus ที่แปลว่า ขาว) ซึ่งปัจจุบันถือว่าคำนี้เป็นคำดูถูก (เช่นเรียก “มั่ง” ว่า “เมี้ยว” -ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมยกตัวอย่างนี้) ควรใช้คำว่า albinismic และเรียกผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ว่า “ผู้ที่มี albinism” แทน (ในที่นี้ขอใช้ albinism ในความหมายของการเป็น “คนผิวเผือก”)

albinism ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ยีนส์ที่รับผิดชอบผลิตสาร melanin ซึ่งทำให้สีผิวเข้มเป็นปกติบกพร่อง (คนละสารกับ melamine ซึ่งเป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษช่วยให้ไหมไฟช้ลาง ตั้งใจเอาไว้เคลือบทำไม้บอร์ดหรือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ แต่ในเมืองจีนมีคนหัวดีใจไม่ดีเอาไปใส่หม

## ชะตากรรม ‘คนผิวเผือก’

เพื่อให้เข้มข้นเหมือนมีโปรตีนสูง) albinism ไม่ติดต่อกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใด

albinism เป็นผลจากพันธุกรรมที่บกพร่องของทั้งพ่อและแม่ (น้อยมากที่จะมาจากฝ่ายพ่อหรือแม่ด้านเดียว) ดังนั้น โอกาสที่มีลูกเป็น “คนผิวเผือก” จึงต่ำมาก เพราะยีนส์ของ albinism เป็นลักษณะที่เรียกว่า recessive ดังนั้น เจ้า recessive สองตัวจากพ่อและแม่ ต้องมาจับคู่กันจึงจะเกิดขึ้นได้ (พ่อและแม่ อาจไม่มีลักษณะของ albinism เลยก็อาจมีลูก albinism ได้)

albinism เกิดขึ้นทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นาม ปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ albinism เกิดขึ้นในเพศผู้และเมียได้เท่าๆ กัน และเนื่องจากมีผิวที่ขาดเม็ดสี เข้มซึ่งช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ผิวจึงถูกแสงแดดแผดเผาได้ง่าย

“คนผิวเผือก” โดยทั่วไปไม่มีอายุสั้นหรือมีลูกไม่ได้ดังที่อาจเชื่อกัน ถ้าอายุสั้นก็มักเกิดจากมะเร็งในผิวหนัง หากโดนรังสีอัลตราไวโอเล็ตมากเกินไป (คนเอเชียเป็นโรคนี้บ่อยกว่าฝรั่งผิวขาวมาก) ส่วนสัตว์ albinism นั้นมักอยู่รอดไม่ได้นานเนื่องจากสีผิวที่ผิดปกติทำให้กำบังตนเองได้ยากจากศัตรู

“คนผิวเผือก” แยกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ขาดเม็ดสีในตา ผิว และผม โดยมีตึกริจากไม่มีเม็ดสีเลยจนถึงเกือบเหมือนปกติ อีกประเภทหนึ่งนั้น ขาดเม็ดสี



เฉพาะในตาเท่านั้น โดยมีสีผิวและสีผมเป็นปกติหลายคน แม้แต่รูปร่างภายนอกก็ดูเหมือนปกติ

albinism ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตาและสายตา เนื่องจากตาขาดเม็ดสี ทำให้เห็นเส้นเลือดในตา และมีผลกระทบต่อการไม่สู้แสงตลอดจนการพัฒนาของกล้ามเนื้อตา อีกทั้งอาจทำให้ตาเข ตาง่วง ตาสั้น และปัญหาอีกหลายอย่างของการมองเห็น

นับแต่โบราณ albinism ถือว่าเป็นเรื่องแปลก บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องถูกสาป หรืออัศจรรย์ หรือสิ่งวิเศษ นอกจาก "คนผิวเผือก" จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพส่วนตัวแล้ว ยังเผชิญกับปัญหาสังคมที่มองว่าเป็นคนแปลกแยกอีกด้วย

ในแอฟริกา นั้นนับว่าหนักหนาที่สุดใน Zimbabwe (ชื่อเก่าคือ Rhodesia) เชื่อกันว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง albinism จะรักษา HIV ได้ ดังนั้น จึงเกิดการณีของการข่มขืนและการถ่ายทอด HIV ให้แก่หญิงเหล่านี้ อย่างน่าสงสาร

ใน Tanzania ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหญิงและชาย albinism ไม่ต่ำกว่า 26 คนถูกฆ่าตายอย่างทารุณไม่เว้นแม้กระทั่งเด็ก ศพถูกตัดแบ่งเพื่อเอาอวัยวะไปเป็นเครื่องรางหรือเพื่อขายให้แก่หมอผี

ล่าสุดเมื่อกลางเดือนตุลาคมนี้ เด็กหญิง albinism อายุ 10 ขวบถูกฆ่าโดยกลุ่มคน

เชื่อถึงมงาย ทางกร Tanzania ระบุว่า จับผู้ต้องหาได้รวม 47 คนแล้ว

ประธานาธิบดี Jakaya Kikwete ของ Tanzania กล่าวว่าการฆ่าเช่นนี้ทำให้ "เสียภาพพจน์อันดีของประเทศเรา" (บางประเทศก็เสียภาพพจน์โดยคนชาตินั้นเองที่อยู่ต่างประเทศและมีชีวิตอย่างสุขสบาย เขากระทำ



## น้ำจิ้มอาหารสมอง

มนุษย์หลายอาชีพอยู่ในบ้านกระจก  
ดังนั้น จึงต้องมีครื่องวางเวลาอาบน้ำ  
เป็นพิเศษ

การร้ายแรงกว่าฆ่า "คนผิวเผือก" ยี่สิบกว่าคน  
ด้วยซ้ำ เพราะ 63 ล้านคนที่อยู่ในประเทศนั้น  
กำลังฆ่าแยะเพราะปัญหาขัดแย้งทางการเมือง  
และปัญหาเศรษฐกิจ)

Tanzania มีประชากรเกือบ 40 ล้านคน มี  
พื้นที่มากกว่าไทยประมาณหนึ่งเท่าตัว ชื่อ  
Tanzania มีที่มาตั้งฝรั่งเรียกว่า portmanteau  
(วิธีการผสมคำ เช่น Smoke+Fog ออกมาเป็น  
Smog หรือหมอกควัน) กล่าวคือ มาจากคำว่า  
Tanganyika (พื้นที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่) กับ  
Zanzibar (เป็นเกาะ) เมื่อสองดินแดนผนวก  
กันเข้าเป็นประเทศใน ค.ศ.1964

Tanzania ยังอยู่ห่างไกลการพัฒนาอยู่มาก  
ถึงแม้ว่าจะมีกีฬาธรรมชาติ ทองคำ เพชร ฯลฯ  
แต่ก็นำออกจากธรรมชาติมาใช้น้อยมาก  
ความงามตามธรรมชาตินั้นเป็นเลิศ

ยอดภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาคือ  
Kilimanjaro ตลอดจน Lake Victoria  
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา และ Lake  
Tanganyika ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในแอฟริกา  
ก็อยู่ในประเทศนี้

"คนผิวเผือก" มีความฉลาดเฉลียว  
เหมือนคนปกติทุกอย่าง ยกเว้นปัญหา  
เรื่องผิวหนังและสายตา นักร้อง นักแสดง  
ครูอาจารย์จำนวนมากในโลกเป็น "คน  
ผิวเผือก" (จักรพรรดิองค์หนึ่งของญี่ปุ่น  
คือ Emperor Seinei องค์ที่ 22 ครอง  
ราชย์ประมาณระหว่าง ค.ศ. 480-500  
ก็เป็น albinism) และมั่นใจว่าชิ้นส่วน  
อวัยวะต่างๆ ของเขาไม่ได้มีส่วนช่วย  
ทำให้ตัวเขาประสบความสำเร็จหรือรวย  
ขึ้นหรือโชคดีขึ้นอย่างแน่นอน ●

## เครื่องเคียงอาหารสมอง

อาจารย์วราภรณ์ สามโกเศศ ผ่ากบออกมาว่า อยากปรับความเข้าใจ โดยยืนยันว่า  
มิได้มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ทั้งสิ้นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เคยทำงานอยู่ ดัง  
ปรากฏในสื่อที่เข้าใจผิดอยู่เนืองๆ เพราะเคารพมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อยืนยันแล้วก็เลยเอาข้างล่างต่อไปนี่มาฝาก

- "คุณมาสสมัครงานกับบริษัทเรา รู้ไหมว่าบริษัทเรามีค่าขวัญอะไร? "รู้ครับ ค่าขวัญ  
คือ 'พลัก'/'คุณแอมมาจากไหน"  
"ผมเห็นจากป้ายที่ประตูตอนเดินเข้ามา"
- ผลงานไม่ใช่คำวิจารณ์หรืออคติที่สร้างประวัติศาสตร์
- การที่เจ้านายเล่าเรื่องตลกแล้วเราหัวเราะ ไม่ใช่สิ่งพิสูจน์ว่าเรามี sense of humor  
แต่มันบอกว่าเรามี sense
- เมื่อก่อนคนถูกตัดสินโดยดูเพื่อนที่คบหาสมาคมด้วย แต่ปัจจุบันถูกตัดสินโดย ดู  
เพื่อนที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกล
- เราเรียกภาษาที่เราถนัดที่สุดว่า "Mother Tongue (ภาษาแม่)"  
อาจเนื่องมาจากยากนักที่พอจะมีโอกาสได้พูด
- ถึงเขาจะพูดเลวอย่างไร ก็ยังมีดีอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือเป็นตัวอย่างของความเลว
- คนเรารู้ว่าตัวเองแก่เมื่อคำที่เขียนสูงกว่าขนมเด็ก